

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÍ 12

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng của học sinh.
- Nắm được sự phân hoá về trình độ học lực của học sinh trong quá trình dạy học, để điều chỉnh các phương pháp dạy học phù hợp.
- Giúp giáo viên và học sinh biết được khả năng truyền thụ kiến thức và học tập so với mục tiêu đề ra của chương trình; phát triển kỹ năng tự đánh giá cho học sinh.
- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhận dạng biểu đồ, nhận xét bảng số liệu thống kê, sử dụng Atlas Địa lí.
- Đánh giá học sinh cuối học kỳ II, năm học 2022 - 2023.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Số câu hỏi: **40 câu trắc nghiệm** - **Kiểm tra trực tiếp** - Thời gian làm bài: **45 phút**

III. MA TRẬN CỦA ĐỀ KIỂM TRA

Tên bài:	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng thấp	Vận dụng cao
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch	- Đặc điểm của hoạt động nội thương, ngoại thương ở nước ta hiện nay - Tình hình phát triển hoạt động du lịch ở nước ta - Sử dụng Atlas Địa lí VN	Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. - Kỹ năng biểu đồ.	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động nội thương, ngoại thương, du lịch	Định hướng phát triển KT-XH của vùng
Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ	- Vị trí, giới hạn phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh của vùng - Sử dụng Atlas Địa lí VN - Kỹ năng biểu đồ.	Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến các ngành kinh tế của vùng	Biện pháp để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế của vùng	Ý nghĩa của việc phát huy các thế mạnh của vùng
Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐB Sông Hồng	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của vùng - Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐB Sông Hồng - Nhận xét số liệu - Sử dụng Atlas địa lí VN	- Các thế mạnh và hạn chế của vùng. - Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH - Kỹ năng biểu đồ.	Tính cấp thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở ĐBSH	Định hướng chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của vùng này
Bài 35. Vấn đề phát triển KT-XH ở vùng Bắc Trung Bộ	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của vùng - Biết được các thế mạnh, hiện trạng khai thác thế mạnh đó - Sử dụng Atlas địa lí VN - Kỹ năng biểu đồ	- Thực trạng và triển vọng phát triển cơ cấu nông - lâm - ngư của vùng - Sự phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng	Ý nghĩa việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư của vùng	Định hướng phát triển nền kinh tế mở của vùng
Bài 36. Vấn đề phát triển KT-XH ở duyên hải Nam Trung Bộ	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của vùng - Sử dụng Atlas địa lí VN - Kỹ năng biểu đồ	Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến các ngành kinh tế của vùng	Ý nghĩa của việc phát triển Công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải	Giải pháp, ý nghĩa phát huy các thế mạnh tổng hợp kinh tế biển
Tổng số câu 40; TL: 100 %	16 câu (40%)	12 câu (30%)	8 câu (20%)	4 câu (10%)